

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

(Trình Đại Hội Cổ Đông 2019)

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam.
- Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 cụ thể như sau:

### **I. Ban Kiểm Soát và công việc đã thực hiện .**

Ban Kiểm Soát công ty gồm 03 thành viên. Nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1-NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Trưởng ban

2-NGUYỄN THANH TRIỀU Thành viên

3-NGUYỄN THẾ PHONG Thành viên

Trong năm 2018, khi thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm Soát Công ty nhận được sự hỗ trợ của Hội Đồng quản trị, Ban điều hành . Hoạt động của Ban Kiểm Soát 2018 được tiến hành một cách chủ động theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp và việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến Hội Đồng quản trị Ban Tổng Giám Đốc ,Ban Kiểm Soát và Kế Toán Trưởng Công ty.

### **II. Về tình hình tài chính :**

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý, bán niên, năm . Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp trong việc ghi chép lưu trữ chứng từ .

Công tác kế toán đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2018 được lập trên hệ thống phần mềm kế toán của CN Công ty cổ phần phát triển phần mềm ASIA và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam.

Các số liệu được báo cáo cụ thể của bộ phận tài chính.

### **III. Nhân xét về tình hình hoạt động công ty.**

Về công bố thông tin: Trong năm 2018 công ty thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo qui định. Đôi lúc bị chậm trễ do nhiều nguyên nhân khách quan, sẽ khắc phục để đạt được đúng thời gian quy định đáp ứng cho ban ngành quản lý và nhà đầu tư.

Nghị quyết năm tài chính 2012 đến 2017 không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty xuyên suốt quá trình sản xuất để đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay đã được cấp nhiều chứng nhận, các tiêu chuẩn đã đạt được đánh giá cao, vẫn được duy trì và đạt yêu cầu khi tái đánh giá.

Không ngừng nâng cao đời sống CBCNV, thực hiện đầy đủ các chế độ.

### **IV. Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

Sau Đại hội thường niên Ban kiểm soát sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm. Phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện tốt chức trách, hoàn thành nhiệm vụ để góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO**